

THÁI THỤY

Chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước vụ xuân 2020

Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ tháng 12/2019 đến tháng 4/2020, nguồn nước trên các sông khu vực đồng bằng Bắc Bộ, hạ lưu sông Hồng thiếu hụt từ 30 - 50%. Địa bàn huyện Thái Thụy được xác định nằm trong khu vực có nguy cơ thiếu nước cục bộ.



Một tuyến kênh mương mới được xã Thụy Sơn (Thái Thụy) đào đắp tạo thuận lợi cho người dân lấy nước tưới cho cây trồng.

Vì vậy, thời gian qua, UBND huyện Thái Thụy đã tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương trong huyện thực hiện các giải pháp về thủy lợi nhằm

chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong vụ xuân năm 2020. Trong đó, yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng cụ thể kế hoạch lấy nước cho

vụ đông và diện tích cấy lúa vụ xuân năm 2020. Đồng thời, rà soát toàn bộ các trạm bơm, cống, đập điều tiết nước để tu bổ, sửa chữa kịp thời chuẩn bị cho thời kỳ

lấy nước đổ ải và sản xuất vụ xuân sắp tới. Ngoài ra, một trong những giải pháp quan trọng đang được các địa phương trong huyện tích cực triển khai thực hiện để chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước trong vụ xuân sắp tới chính là làm công tác thủy lợi đồng xuân năm 2019 - 2020.

Theo kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân năm 2019 - 2020, huyện Thái Thụy thực hiện tổng khối lượng đào đắp 477.013m³, trong đó nạo vét sông trực tuổi, tiêu 55.571m³, đắp bờ vùng, bờ thửa 86.021m³, thủy lợi mặt ruộng 335.421m³. Đồng thời, xây dựng, tu bổ, sửa chữa các công trình nội đồng như: nâng cấp 1,2km mương cứng xã Thái Sơn, xây dựng 350m kênh mương thôn Phúc Tiến xã Thái Phúc, sửa chữa âu bơm Cửa Đồn xã Thái Tân, tu bổ 7 cống đập nội đồng

xã Thái Thành... Để bảo đảm công tác làm thủy lợi đồng xuân, ngay từ tháng 10/2019, UBND huyện đã giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, đồng thời có trách nhiệm huy động nguồn vốn, tổ chức làm thủy lợi đồng xuân bảo đảm kế hoạch của huyện giao, thời gian hoàn thành trước ngày 30/12/2019.

Xác định làm tốt công tác thủy lợi đồng xuân có vai trò hết sức quan trọng nhằm ứng phó với điều kiện bất lợi trong sản xuất vụ xuân năm 2020, thời gian qua, xã Thụy Sơn đã tích cực triển khai công tác làm thủy lợi đồng xuân. Ông Trần Đạo Thủy, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Năm nay, xã được huyện giao nạo vét 900m³ sông dẫn tuổi tiêu, đào đắp 2.700m³ bờ vùng, bờ thửa, làm thủy lợi mặt ruộng 4.500m³, khơi thông dòng chảy hơn 35.035m². Ngay sau khi huyện triển khai kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân, HTX đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, giao chỉ tiêu cho các thôn. Đồng thời tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các thôn tập trung huy động nhân lực, phương tiện tổ chức làm thủy lợi đồng xuân. Từ đầu tháng 12 đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi HTX đã ra quân làm thủy lợi đồng xuân. Đến ngày 21/12, toàn xã hoàn thành 80% so với kế hoạch và phân đấu hoàn thành trước ngày 25/12 để phục vụ cho

việc lấy nước thau chua, rửa mặn vào cuối tháng 12 này.

Cùng với Thụy Sơn, hiện nay, các địa phương trong huyện đang tích cực làm thủy lợi đồng xuân. Nhiều địa phương đã hoàn thành nạo vét hệ thống sông, kênh mương chính, khơi thông dòng chảy, bờ vùng, bờ thửa đã được gia cố, bồi đắp. Tuy nhiên, tại một số xã tiến độ làm thủy lợi đồng xuân còn rất chậm, ảnh hưởng tới tiến độ chung của toàn huyện. Theo báo cáo tiến độ của các xã về huyện, đến ngày 21/12, toàn huyện hoàn thành khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch. Ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Phòng đã tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các xã huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đồng xuân theo chỉ tiêu khối lượng được giao để bảo đảm công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất cho vụ xuân sắp tới; chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động điều tiết nước phục vụ tốt việc tưới, tiêu cho sản xuất vụ đông đồng thời bảo đảm thuận lợi cho các xã, thị trấn làm thủy lợi đồng xuân; phân công cán bộ của huyện xuống hướng dẫn các địa phương làm thủy lợi đồng xuân đạt hiệu quả và kịp tiến độ...

TRẦN TUẤN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không cấp hạn ngạch nhập khẩu thịt lợn



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Đến thời điểm này, tổng số lợn tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi là gần 6 triệu con, tổng trọng lượng hơn 342.000 tấn, chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn của cả nước.

Để bù đắp nguồn cung thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm và thủy sản với tổng sản lượng các loại thực phẩm tăng hơn 400.000 tấn so với năm 2018, một phần phục vụ cho tăng trưởng, một phần bù đắp thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn châu Phi, phục vụ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, Bộ không cấp định mức (quota) nhập khẩu thịt lợn cũng như bất kỳ động vật, sản phẩm động vật; tất cả đều bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Khung giá đất trong 5 năm tới tăng khoảng 20%



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2019 quy định về khung giá đất. Theo đó, khung giá đất mới trong 5 năm tới cao hơn khoảng 20% so với hiện hành.

Nghị định quy định 7 vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất. Trong đó, mức giá tối đa đối với đất ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 162 triệu đồng/m².

Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

Nghị định cũng yêu cầu UBND cấp tỉnh căn cứ thực tế tại địa phương được quy định mức giá tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Năm 2020, người lao động được nghỉ tổng cộng 14 ngày

(vtv.vn) Năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ tổng cộng 14 ngày vào các dịp lễ, tết.

Số ngày nghỉ chính lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần liên kế và nghỉ bù trong các dịp lễ, tết năm 2020, gồm: 1 ngày nghỉ tết dương lịch, 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán, 1 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 4 ngày nghỉ ngày chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), 1 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9.

Sắp tới, tết dương lịch 2020 rơi vào thứ tư nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ 1 ngày; còn tết Nguyên đán Canh Tý: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 7 ngày, từ thứ năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ tư ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

KHẮC DUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO MXP Phát huy vai trò làm chủ của người lao động

Chỉ sau 3 năm được thành lập, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (Công ty MXP) đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng doanh nghiệp. Hiện nay, Công ty có 6 nhà máy với gần 16.000 lao động, là doanh nghiệp có số lao động lớn nhất trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Có được kết quả đáng tự hào đó, bên cạnh những quyết sách, giải pháp phát triển đúng và trúng, một trong những bí quyết của MXP là phát huy vai trò làm chủ của người lao động.

Với đặc thù là doanh nghiệp sản xuất hàng thể thao 100% xuất khẩu, Công ty MXP luôn chú trọng bảo đảm chất lượng sản phẩm cao nhất, giao hàng đúng thời hạn hợp đồng. Chính vì vậy, những năm qua, MXP đã huy động mọi nguồn lực đầu tư trang thiết bị, máy móc và công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Việc đầu tư công nghệ, máy móc tự động hóa nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và nhất là cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Mặc dù mỗi năm chúng tôi sản xuất hàng triệu sản phẩm quần, áo thể thao, áp lực công việc lớn nhưng

cán bộ, công nhân hạn chế phải làm tăng ca, làm thêm giờ vào những lúc cao điểm sản xuất mà thu nhập vẫn bảo đảm tăng từ 10 - 17%/năm.

Xác định người lao động là trung tâm của sự phát triển của doanh nghiệp, thời gian qua, Công ty MXP có rất nhiều

hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân. Tiêu biểu phải kể đến chính sách khen thưởng cho công nhân làm việc theo từng tuần, từng tháng; vào các dịp nghỉ lễ, tết, lãnh đạo công ty đều tổ chức tặng quà cho công

nhân và thân nhân của họ; tổ chức các minigame, thi văn nghệ, thể thao, nấu ăn tạo không khí phấn khởi và tăng cường sức khỏe cho công nhân. Trong 11 tháng năm 2019, MXP đã chi hơn 150 tỷ đồng cho các hoạt động này.

Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công

ty cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc của công nhân tại các nhà máy, MXP đã quy hoạch hệ thống cây xanh, hồ nước điều hòa không khí; tổ chức tái chế rác thải nhựa thành những bồn, chậu, lọ hoa đưa cây xanh vào trong không gian làm việc các phân xưởng. Không khí trong lành, cảnh quan sạch đẹp và gắn gũi với thiên nhiên khiến hàng nghìn công nhân cảm thấy vui vẻ mỗi khi đến làm việc.

Một trong những mẫu chốt tạo nên sức mạnh đoàn kết của Công ty MXP chính là người lao động được phát huy vai trò làm chủ. Ngoài các cuộc họp, hội nghị người lao động, cán bộ, công nhân được tự do bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với các cấp lãnh đạo doanh nghiệp thông qua nhiều kênh thông tin: tổng đài đường dây nóng 8069, hộp thư góp ý, trang fanpage trên Facebook, group Zalo của Công ty. Bà Phạm Thị Lan Anh, công nhân nhà máy MXP 1 cho biết: Thông qua các kênh thông tin nội bộ của Công ty, chúng tôi



Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP đầu tư nhiều công nghệ, máy móc hiện đại cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Anh Lương Văn Hiến, thôn Đông, xã Hồng Việt (Đông Hưng) có niềm đam mê tạo ra nhiều dáng quất độc và lạ đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong dịp tết. Vì vậy, từ người dân Hồng Việt đến người tới mua quất đều triu mến gọi anh là Hiến "quất".

Những ngày giáp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chúng tôi đến thăm vườn của gia đình anh Hiến và bị cuốn hút vào những cây quất với đủ kiểu dáng, những quả quất to, đều, mọng đang ngả màu vàng xen lẫn màu xanh thẫm của lá cây rất đẹp mắt. Anh Hiến là một trong ít người dân nơi đây trồng quất bon sai phục vụ thị trường tết. Tiếp chúng tôi giữa vườn quất, anh Hiến kể: Tôi sinh ra trong một gia đình

Hiền "quất"

thuần nông có nghề truyền thống trồng cây giống và quất cảnh ở Hồng Việt. Lớn lên tôi nối nghiệp nhà nông, cũng chọn trồng quất nhưng tôi không trồng quất truyền thống mà trồng quất thể, quất mini, quất chùm. Thời điểm đó, vốn không có nhiều nên anh Hiến tự nghiên cứu trên đài, báo và sách để tự chiết cành lấy giống, học cách trồng, chăm sóc, tạo dáng để áp dụng vào vườn cây của gia đình. "Mỗi người một sở thích, mình thích quất nên mình mày mò và thành tâm mình mày mò và thành tâm", anh Hiến chia sẻ. 20 năm qua, anh Hiến say sưa tạo ra những cây quất cảnh

đẹp, độc, lạ. Anh cũng là một trong những người mạnh dạn trồng quất chùm mà thị trường đang ưa chuộng. Hiến trong vườn nhà anh đang trồng 300 cây quất thể và 1.000 cây quất mini với đủ các loại thể như: tán vên, thác đổ, tam đa, ngũ phúc, bon sai... Để có được những cây quất đẹp, anh Hiến phải mất rất nhiều công sức bởi quất thể, quất chùm rất khó chăm sóc hơn nhiều quất bình thường. Khi uốn dáng phải rất tỉ mỉ, thời tiết mưa quá hoặc nắng quá không uốn vì dễ gãy cành, tầm tháng 4, tháng 5 uốn cây mới đẹp và đến cuối tháng 12 dương lịch cho quất lên chậu, lên chùm.

Để quất chín đều đúng dịp tết Nguyên đán, ngay từ tháng 5, tháng 6 dương lịch, anh Hiến đã đánh bầu rồi chuyển cây vào nơi râm mát, tránh mưa lớn làm hỏng bầu, để từ 10 - 20 ngày đến khi 80 - 90% lá rụng, sau đó trồng lại và chăm sóc bình thường, quất sẽ ra hoa và đậu quả trong tháng 7, tháng 8, quả chín vàng đúng dịp tết Nguyên đán. Trên mảnh đất rộng hơn 1 mẫu, mỗi năm quất trong vườn của anh Hiến lại tăng theo cấp số nhân. Giá cả dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/cây quất nhỏ và 700.000 - 800.000 đồng/cây quất to. Không những thế, anh Hiến còn tạo ra

những chậu quất phù hợp với phong thủy của các gia đình. Do vậy, thị trường cung ứng của anh trải rộng từ Bắc vào Nam. Mỗi dịp tết, anh Hiến thu từ vườn quất khoảng 250 - 300 triệu đồng.

Chị Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Việt cho biết: Anh Hiến là hội viên tiêu biểu nhất của Hội Nông dân xã. Anh dám nghĩ, dám làm, rất mạnh dạn đầu tư học hỏi để làm quất bon sai. Anh Hiến còn là người kiên trì, chăm cây như chăm con thơ. Mô hình của anh đem lại hiệu quả kinh tế cao, cần được nhân rộng.

Mỗi khi tết đến, xuân về, quất là loại cây không thể thiếu trong mỗi gia đình. Đây là loại cây không chỉ mang nét văn hóa đặc sắc của người Việt mà còn

bởi quả vàng sum xuê, lá xanh tốt của cây quất sẽ mang lại khởi đầu tốt đẹp cho gia chủ một năm mới.

Vi thế, những cây quất bon sai, quất chùm do anh Hiến dày công chăm sóc đã góp phần mang không gian

xanh, sắc xuân và niềm vui, hạnh phúc đến với mỗi gia đình.

THU HIỀN



Anh Hiến chăm sóc quất.